



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# มศว เห็นความหลากหลายทางเพศเป็นธรรมชาติ นโยบายไม่ห้ามแต่งหญิง


**มศว เห็นความหลากหลายทางเพศเป็นธรรมชาติ นโยบายไม่ห้ามแต่งหญิง แต่เน้นสุขภาพ-ไม่เวอร์  
ความเป็นครูที่เห็นหลักเมตตาไม่ต่อต้าน เข้าใจ ส่งผลให้นิสิตไม่เกิดปัญหา**

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่าขณะนี้กลุ่มคนที่เป็นเพศที่สามขยายตัวมากขึ้น เพราะสังคมเปลี่ยนไปมาก เราจะเห็นว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีคนในส่วนนี้ไม่น้อย ขยายอยู่ในสาขา คณะต่าง ๆ เพียงเพราะพวกเขาใช้ชีวิตมีปัญหา มีความสามารถมีพลังในตัวเองและมีความตั้งใจไม่ต่างไปจากผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ในเรื่องของความเก่งและการมีความสามารถแล้ว สิ่งที่มีคน เห็นมากก็คืออย่างเห็นคนทุกกลุ่มไม่ให้เกิดขิงกันและกัน เป็นคนสุขภาพ ไม่ทำอะไรเวอร์จนเกินคำว่าพอดี เน้นความสุขภาพที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หากคนทุกกลุ่มเป็นได้ดังนี้ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนในเพศไหนก็ไม่น่าเกลียด สิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนในสังคมมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติ ในส่วนของมศว เราไม่ได้ไปห้าม หรือยับยั้ง หรือออกกฎไม่ให้เขาแต่งกายแบบนิสิตหญิง แต่อยากให้อยู่ในดุลยพินิจของตัวเอง สิ่งสำคัญคือไม่ว่าคุณจะทำแต่งหญิงแต่งชาย ขอให้เน้นความสุขภาพ เคารพสถานที่ มีกาลเทศะ ในส่วนของระบบหอพักนั้น ทางที่มงานผู้บริหารก็พูดคุยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ในขณะที่เราก็ให้นิสิตเพศที่ 3 พักในหอพักชาย แต่สำหรับบางรายที่อาจจะมีข้อยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็น เช่นอาจจะเปลี่ยนเพศมาแล้ว ก็ขอให้ทำเรื่องมาที่กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในรูปของกรรมการ

“ความจริงแล้วผมไม่อยากจะพูดว่าเพศที่ 1 เพศที่ 2 หรือเพศที่ 3 ซึ่งเหมือนกับเราแบ่งแยกเขาเป็นกลุ่ม ๆ แต่อยากจะให้มองว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ จากจุดนี้เองจะพบว่าจากรากฐานที่มศวเริ่มต้นมาจากรากฐานทางการศึกษา ผู้สอนทุกศาสตร์ในมศว ล้วนแล้วแต่มีความเป็นครู ผมเคยบอกเสมอว่างานหลักของครู มศว มิใช่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่งานหลักอีกงานหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสอนคือครูต้องเข้าใจลูกศิษย์ รัก เมตตา และไม่ควรรแสดงความต่อต้านที่เห็นลูกศิษย์มีความกระเดียดเป็นผู้หญิง จะเห็นว่าครูมศวเข้าใจและไม่ต่อต้าน ให้คำปรึกษาให้ได้ดีทุกเรื่องเหมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกเขา และมองเห็นความแตกต่างทางเพศด้วยสายตาที่เข้าใจมากกว่าจะตำหนิตืดเย็น เมื่อครูเป็นเช่นนั้นนิสิตก็มีความสุข และไม่รู้สึกที่ตัวเองแปลกแยก พวกเขาจึงใช้ชีวิตอยู่ในมศว ด้วยความสุข เพราะมศว ยอมรับในความหลากหลายทางเพศ”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ชาติชาย รำพึง  
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 27 กันยายน 2552